
Stjórnarfundur 13.maí kl.17:20-18:40 

Mætt voru: Díana, Lárus, Gunnar, Jón Svan og Kristjón 

 

Rætt um sækiprófið sem er í júli, sameiginlegt próf með FHD. 

ProPac verður styrktaraðili. Sendu beiðni á stjórn FHD um 

sameiginlega fund mánudaginn 19.maí til að ræða skiplag prófsins og 

námskeiðsins. 

Ákveðið að halda ekki sækipróf í ágúst, mikil vinna framundan við 

námskeiðið og prófið í júlí.. 

Gunnar tilkynnti að Kristín og Haukur ætluðu að stýra æfingum í 

sumar og að stjórn FHD hafi óskað eftir samstarfi með þær. 

24.maí er fyrirhugað að halda sameiginlega kynningum með FHD á 

starfi sumarsins upp í Sólheimakoti. 

Ákveðið að auglýsa eftir fólki til starfa á nefndum á vegum 

deildarinnar. 

Rætt um haustprófið þurfum að finna hentuga staðsetningu, spurning 

með að vera fyrir utan bæinn. Bjóða upp á gistingu  Tveir erlendir 

dómarar, Tore K kemur og hans kona en hún mun verða með 

fyrirlestur um hvolpauppeldi. Verðið er að skoða með dómara nr.2. 

Styrktaraðilar í þessu prófi verða Bendir og Belcando. 

Gunni ætlar að ræða við HRFÍ að þetta próf verði deildarpróf. 

Búið að breyta FB síðu deildarinnar þannig að hún virkar betur. 

Guðmundur R. á heiðurinn af því og er hún að virka mun betur en hún 

gerði. 


